



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม

ที่

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตามคำสั่ง/บันทึกไปราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ ๑๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ได้สั่งให้ข้าพเจ้าไปร่วมสัมมนา เรื่อง ท่องเที่ยวมั่นคง สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ “พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว: เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น

ข้าพเจ้าของรายงานผลการสัมมนา ดังต่อไปนี้

ชื่อเรื่อง ท่องเที่ยวมั่นคง สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ “พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว: เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม”

ผู้จัด ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) หน่วยงานในสังกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

หน่วยงานที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และ เครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ประชาชนที่สนใจ

จุดมุ่งหมายของการจัดในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง ความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทิศทางและแนวโน้มของการท่องเที่ยวโลก อันจะนำไปสู่การยกระดับภาพลักษณ์ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยให้เพิ่มสูงขึ้น 2) เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าใจและเห็นความสำคัญของพลังทางการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงผู้คน ผ่านการแบ่งปัน และสามารถสร้างสรรค์สังคมให้เติบโตอย่างงดงามและยั่งยืน และ 3) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและวิชาการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการสัมมนา

สรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อของการสัมมนาการสัมมนา

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้แบ่งเป็นการปาฐกถาพิเศษ ๓ หัวข้อ และการบรรยาย ๕ หัวข้อ ในทุกหัวข้อจะมุ่งเน้น การบอกเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด และทักษะในการขับเคลื่อนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปาฐกถาพิเศษ ๓ หัวข้อ ประกอบด้วย

- สานใจไทยสู่ใจใต้ สานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว โดย นายอารีย์ วงอารยะ รองประธานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ได้กล่าวถึงวิธีการการเชื่อมโยงผู้คน โดยใช้กิจกรรมท่องเที่ยวในลักษณะการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรม home stay และการศึกษาธรรมชาติ ที่ทำให้เด็กไทยมุสลิม และเด็กไทยพุทธใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เกิดความรักหวงแหนในประเทศไทย และไม่เข้าร่วมกระบวนการก่อการร้าย โดยการนำเยาวชนมาพักอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ทางภาคกลาง (home stay) ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละประมาณ ๓๒๐ คน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ และนำไปปรับใช้ในบ้านเกิดของตน

- การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ โดย นายสมบูรณ์ วงศ์กาด รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กล่าวถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ หรือ Educational trip ในพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านโครงการตามพระราชดำริ อาทิ โครงการในพื้นที่สูง (โครงการหลวง) ศูนย์ศึกษาพัฒนาในพระราชดำริ

- การพัฒนาการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาโดย ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา สูญการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากผู้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาโดยเน้นรูปแบบการท่องเที่ยว Leisure and Learning และ Experiential Tourism เน้นออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงๆ

ในส่วนการบรรยาย 5 หัวข้อ ประกอบด้วย

- Walk and Talk along the river โดย คุณดวงฤทธิ์ บุณนาค ได้กล่าวถึงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาของ The Jam Factory สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

- Foodie Experience: Eat will keep us alive โดย คุณกิติชัย ศิริประภาณูรัตน์ ได้กล่าวถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านประสบการณ์การกิน วัฒนธรรมการกิน บนความเป็นท้องถิ่นนิยม

- Running Experience: Run for Local โดย คุณมนตรี บุญสัตย์ ได้บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมวิ่งมาราธอน และวิ่งเทรล ซึ่งให้ความสำคัญกับชุมชนตั้งแต่ออกแบบเส้นทาง จนเมื่อการวิ่งจบลง คนวิ่งสนุก และชุมชนได้รับประโยชน์

- Once upon a time in Community: Once Again hostel โดยคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ ได้บรรยายถึงการทำธุรกิจที่พักที่เคารพความเป็นมาของพื้นที่ ให้ความสำคัญกับ sense of place และผู้คนในละแวกที่ตั้ง

- Thank you for giving: Socialgiver โดยคุณอลิสสา นภาทิวาอำนวย ได้บรรยายเกี่ยวกับทุกๆ การซื้อ เรายังได้ช่วยสังคม ผู้คน โดยเงินส่วนหนึ่งจากการซื้อจะแบ่งให้มูลนิธิ หรือแบ่งสู่ชุมชนที่เป็นผู้ผลิตสินค้านั้น

นอกจากนี้ในงานได้มีการจัดนิทรรศการในบรรยากาศ “Sharing Caring and Connecting” มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดทำที่พักด้านการท่องเที่ยว การจัดบริการท่องเที่ยว

ประโยชน์ที่ได้รับและแนวทางที่จะนำมาปรับปรุงในหน่วยงาน

จากการเข้าฟังการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ในวิถีชีวิตจริงๆ โดยสามารถใช้แหล่งการเรียนรู้จากการโครงการพระราชดำริต่างๆ ตลอดจนได้ทราบแนวทาง และวิธีการคิดเพื่อจัดกิจกรรม และงานเทศกาลที่สร้างสรรค์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ในการสอนนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยว และแนวโน้มการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป

(อาจารย์พิมพ์ชนก มุลมิตร)

ผู้รายงานผลการสัมมนา

๖ ก.พ. ๒๕๖๐